



دفتر مقام معظم رهبری

บรรดาผู้บัญชาการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศเข้าพบท่านผู้บัญชาการ สูงสุด - 11 /Sep/ 2017

บรรดาผู้บัญชาการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศคอตะมูลอัมบิยาอ์เข้าพบท่านผู้บัญชาการสูงสุดทหารทุกเหล่า ทัพ

เมื่อช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา บรรดาผู้บัญชาการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศคอตะมูลอัมบิยาอ์ ได้เข้าพบท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม โดยท่านถือว่า ศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศนี้ "อยู่ในแนวหน้าของการป้องกันประเทศ" และท่านยังชี้ถึงบทบาทของพลังงานแห่งมนุษย์ในความก้าวหน้าทางด้านต่างๆ ซึ่งกองกำลังทั้งหลายของกองทัพคือหนึ่งในตัวอย่างเหล่านั้น อีกทั้งท่านยังเน้นย้ำอีกว่า จะต้องมีการดำเนินการด้วยความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งในการแสดงศักยภาพทางพลังงานของมนุษย์และจะต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆของประเทศอีกด้วย

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า การอยู่ในระดับแนวหน้าในการเผชิญกับภัยคุกคาม คือ โอกาสอันมีคุณค่าของพลังงานเหล่านี้จากศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศแห่งนี้ โดยท่านยังกล่าวเสริมว่า "การดำเนินการยังไปในด้านที่ดีมากยิ่งขึ้นของศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและการมีแรงจูงใจ อีกทั้งความมีศักยภาพของพลังงานเหล่านี้

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า พลังงานของมนุษย์ที่มีความรู้และมีความกล้าหาญที่ไม่มีความเห็นเดียงชา คือ พื้นฐานในการพิชิตเหนืออุปสรรคต่างๆและท่านยังกล่าวว่า เราได้ความก้าวหน้าในหลายๆภาคส่วน เช่น กองกำลังทั้งหลายของกองทัพ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เรานั้นมีศักยภาพในการใช้พลังงานจากมนุษย์ที่เป็นเยาวชนและมีแรงจูงใจ ซึ่งพวกเขา คือ ลูกหลานของอิหร่านที่อยู่ในประเทศหรืออยู่ในศูนย์การศึกษาและเทคโนโลยีต่างๆ นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของเราเป็นอย่างมาก

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า วิธีการแก้ไขปัญหาของประเทศ คือการใช้ศักยภาพต่างๆและท่านยังกล่าวขอบคุณในความร่วมมือกันของกองทัพและศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศตลอดจนความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหม มหาวิทยาลัยต่างๆและศูนย์กลางวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะตอบสนองในความต้องการและข้อบกพร่องต่างๆ โดยท่านยังกล่าวเสริมว่า "การดำเนินการที่พร้อมกับความพยายามเป็นอย่างมาก ก็จะมีการดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องและจะต้องมีนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อที่จะทำให้ประเทศนี้มีความพอเพียงได้มากยิ่งขึ้น"

ก่อนการปราศรัยของผู้บัญชาการทหารทุกเหล่าทัพ นายพล อิสมาอิล ผู้บัญชาการศูนย์การป้องกันภัยทางอากาศคอตะมูลอัมบิยาอ์ ได้กล่าวระลึกถึงวันครบรอบการจัดตั้งศูนย์ป้องกันภัยนี้ อีกทั้งยังได้กล่าวรายงานถึงการดำเนินการของศูนย์การป้องกันภัยนี้อีกด้วย